

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า กดดันบาท

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าจากแรงซื้อดอลลาร์ของผู้นำเข้า แต่ดีลเลอร์มองแนวโน้มเงินบาทยังดีอยู่ และน่าจะฟื้นตัวได้ หลังแรงซื้อดอลลาร์ดังกล่าวเบาบางลงไป

*นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ระบุว่า ตลาดแรงงานสหรัฐยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ และเฟดควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง ในการกำหนดเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

*ยูโรร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายเงินที่ตลาดเอเชีย หลังความเห็นของประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ทำให้เกิดการคาดการณ์มากขึ้น เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม ในการประชุมอีซีบีสัปดาห์หน้า

*นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวว่า การปรับตัวลงต่อไปของอัตราเงินเฟ้อในยุโรป จะเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพราคา ซึ่งอีซีบีจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมด ในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว

*ตลาดจะจับตาข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด โดยนักวิเคราะห์ในผลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่า อัตราเงินเฟ้ออาจปรับลดลงสู่ 0.3% ในเดือนส.ค. จาก 0.4% ในเดือนก.ค. ซึ่งต่ำกว่าเขตอัตราย

ที่ 1.0% ของอีซีบี และต่ำกว่าเป้าหมายของอีซีบีที่ต่ำกว่า 2.0% เล็กน้อย

*ตลาดอาจจะมีการซื้อขายในกรอบแคบๆ ในวันนี้ เนื่องจากแทบไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สร้างความเคลื่อนไหวกับตลาด ขณะที่วันหยุดธนาคารในอังกฤษ จะทำให้ภาวะซื้อขายในตลาดยุโรปเจียบเหงา ในช่วงเปิดตลาดวันนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 31.901 บาท

- *09.10 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.01/03 จาก 31.94/96 เมื่อวันศุกร์
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.99/32.03 จาก 31.94/96 เมื่อวันศุกร์
- *บาท/ยูโร อยู่ที่ 42.21/32 จาก 42.38/42 เมื่อวันศุกร์
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.18/20 จาก 103.92 เมื่อวันศุกร์
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3201/03 จาก 1.3242 เมื่อวันศุกร์

"บาทเข้านี้ค่อนข้างเจียบ แต่ที่อ่อนค่าขึ้นมา จาก flows ซื้อ(ดอลลาร์) ของผู้นำเข้า ก็คงต้องรอให้ตรงนี้หมดไปก่อน บาทก็น่าจะกลับมาแข็งได้" ดีลเลอร์กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในเข้านี้อ่อนค่าจากแรงซื้อดอลลาร์ของผู้นำเข้า ที่มีเข้ามาในช่วงปลายเดือน ขณะที่ปัจจัยอื่นไม่ได้กดดันเงินบาท ดังนั้น หากแรงซื้อดังกล่าวเบาบางลงไปหลังจากนี้ เงินบาทก็น่าจะกลับมาแข็งค่าได้ โดยมองแนวรับในวันนี้ไว้ที่ 32.04 และแนวต้านที่ 31.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้